



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 13 กันยายน 2567

เรื่อง	สื่อ
1. กุ้งไทยเฮ! หลุดโผ "แบล็กลิสต์"	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
2. นครพนมแจกหญ้าพระราชทานให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงสัตว์	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
3. ศูนย์เรียนรู้ฯ พลังงานภาคเกษตร	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
4. โปรแกรมบัญชีสหกรณ์ตอบโจทย์การบริหารจัดการ	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
5. สภาเกษตรกรไทยจับมือ16องค์กร	มติชน (กรอบบ่าย)
6. 'ศาสตร์พระราชานำในตำราดอยคำ' นิทรรศการดอยคำ 30 ปี กับการพัฒนาที่ยั่งยืน	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
7. สกู๊ปหน้า 1: น้ำท่วม-ภัยแล้งซ้ำซาก สูญเสียมูลค่า ศก.1แสน ล.	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
8. น้ำแล้ง น้ำท่วม หนีท่วม ปัญหาใหญ่เอสเอ็มอี	มติชน (กรอบบ่าย)
9. รบ.แย้มอุ้มแอลพีจีเอ3ด.-ลุ้นดีเซล กลุ่มเปราะบางเฮได้เงินสด1หมื่น	มติชน (กรอบบ่าย)
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)

กุ้งไทยเฮ! หลุดโผ “แบล็กลิสต์”

● สหรัฐฯแจ้งข่าวดีปลดพ้นบัญชีดำใช้แรงงานเด็ก

นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ถือเป็นข่าวดีที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับรายงานจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ว่าขณะนี้สหรัฐอเมริกาได้ออกรายงาน Findings on the Worst Forms of Child Labor (TDA Report) โดยได้ถอดถอนรายการสินค้ากุ้งจากประเทศไทยออกจากบัญชีรายชื่อประเทศที่มีการใช้แรงงานเด็ก หรือ TVPRA และ EO Lists แล้ว เนื่องจากที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2565-2566 ประเทศไทยมีความพยายามในการดำเนินการตรวจสอบกิจการประมงและกุ้งเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กและแรงงานภาคบังคับอย่างต่อเนื่อง และได้จัดทำรายงานสถานการณ์แรงงานเด็กและแรงงานภาคบังคับในสินค้ากุ้งและปลาเพื่อเสนอปลดรายการสินค้าไทยจากบัญชีแบล็กลิสต์ของสหรัฐอเมริกา

“ถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกายังคงจัดลำดับให้ประเทศไทยอยู่ในรายชื่อประเทศผู้ผลิตสินค้ากุ้งโดยใช้แรงงานบังคับที่

เป็นผู้ใหญ่และมีการเพิ่มรายการสินค้าไทยซึ่งมีการผลิตโดยใช้แรงงานบังคับอีก 3 รายการ ได้แก่ ปลาป่น (Thailand Fishmeal) น้ำมันปลา (Thailand Fish Oil) และอาหารสัตว์ (Thailand Animal Feed) ก็ได้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยไปสหรัฐฯ เนื่องจากสหรัฐฯระบุชัดเจนว่าการจัดทำบัญชี TDA Report เป็นความพยายามเพื่อกระตุ้นให้ประเทศคู่ค้ามีการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กและแรงงานบังคับ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการค้าว่าขาด”

ทั้งนี้ กรมประมงจะบูรณาการในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ประกอบการด้านการผลิตปลาป่น น้ำมันปลา และอาหารสัตว์ โดยเฉพาะอาหารกุ้ง เพื่อตรวจสอบข้อมูลและอุดช่องว่างที่สหรัฐฯยังมีข้อกังวลในการใช้แรงงานบังคับกับอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า 3 รายการดังกล่าวต่อไป ส่วนข้อกังวลในเรื่องของการค้านั้น จากสถิติการส่งออกปลาป่น น้ำมันปลา และอาหารสัตว์ไปสหรัฐอเมริกา พบว่ามีปริมาณน้อยมาก.

นครพนมแจกหญ้าพระราชทานให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงสัตว์



ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ จ.นครพนม ถึงแม้ระดับน้ำโขงจะลดลงต่อเนื่อง แต่ยังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ คือ พื้นที่โซนเหนือ อ.ศรีสงคราม เป็นหลัก เนื่องจากเป็นพื้นที่ติดกับลำน้ำอูน ไหลมาบรรจบลำน้ำสงคราม แม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขง หลังน้ำโขงสูง ทำให้ไหลระบายลงน้ำโขงช้า ส่งผลให้มีปริมาณน้ำเกินความจุเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่นาข้าว และพื้นที่ลุ่มเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ทำให้เกษตรกรไม่มีพื้นที่เลี้ยงสัตว์ ต้องอพยพวัว ควาย ไปเลี้ยงในที่สูงทำให้ได้รับผลกระทบขาดแคลนอาหารอย่างหนัก

ทางด้าน น.ส.กรรณิภาอุจน์ แก้วดี นอภ.ศรีสงคราม พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัด ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอ และอาสาปศุสัตว์ รวมถึงศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม ได้นำหญ้าอาหารสัตว์อัดแห้งพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 8,000 กิโลกรัม ออกแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว ซึ่งในพื้นที่บ้านท่าป่อสงคราม มีประชาชน 58 ราย และสัตว์เลี้ยงโคกระบือ 785 ตัว ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้ ซึ่งผู้เลี้ยงยังขอสนับสนุนหญ้าแห้งได้อีก เนื่องจากนอกจากนี้ยังได้แจกเวชภัณฑ์รวมถึงให้ความรู้ เกร็งป้องกันโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง เสี่ยงเป็นโรคปอดบวมและท้องเสีย โดยให้เกษตรกรเฝ้าระวังสัตว์ที่เลี้ยงอย่างใกล้ชิด หากพบผิดปกติ ให้แจ้งอาสาปศุสัตว์หรือปศุสัตว์ตำบล ปศุสัตว์อำเภอใกล้บ้านทันที

ขณะเดียวกัน นายวันชัย จันทร์พร ผวจ.นครพนม ได้ระดมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น มอบถุงยังชีพ พร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจความเสียหาย เพื่อจะได้จัดสรรงบประมาณไปชดเชยเยียวยา ตามระเบียบทางราชการ และดูแลให้ความช่วยเหลือทุกด้าน และยังประกาศให้ทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอชายแดนติดน้ำโขงและลำน้ำสาขาให้เฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง หากมีฝนตกลงมาซ้ำอีก จะส่งผลให้ลำน้ำสาขามีมวลน้ำไหลมาสมทบมากขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อซ้ำอีก โดยคาดว่าจะต้องมีการเฝ้าระวังไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน เนื่องจากยังคงมีฝนตกสะสมในพื้นที่แทบทุกวัน.

ศูนย์เรียนรู้ฯ พลังงานภาคเกษตร



“ส่วนตัวเป็นอดีตนักดนตรีประจำกองดุริยางค์ทหารเรือมาทั้งชีวิตแต่ได้แรงบันดาลใจจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยในหลวงรัชกาลที่ 9 ปลายปี 2543 จึงใช้พื้นที่ของตัวเองเริ่มก่อตั้งกองทุนเพื่อการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผลิตอาหารดินชนิดอัดแท่ง เพื่อลดต้นทุนการทำเกษตร จากนั้นได้พัฒนาเป็นเม็ดจากมูลสัตว์ต่อยอดสู่เครื่องผลิตปุ๋ยเครื่องอัดถ่านจากสิ่งเหลือทิ้งทางการเกษตร เครื่องผลิตน้ำมันจากเศษขยะพลาสติกเหลือทิ้ง กระทั่งปี 2548 จึงตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้กลุ่มทุนวิสาหกิจชุมชน ต.หนองแขง อ.หันคา จ.ชัยนาท โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการในพื้นที่ จนกลายเป็นหนึ่งในศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายที่พัฒนาเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

จำเอกสมบัติ วิสูตรพันธุ์ เจ้าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานชุมชน ต.หนองแขง อ.หันคา จ.ชัยนาท เล่าถึงที่มา

ของศูนย์...ในเมื่อมีศูนย์เรียนรู้จำนวนไม่น้อยในประเทศ แฝงแพร่ความรู้เรื่องการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และแปรรูปผลิตภัณฑ์ส่งผลให้คนในพื้นที่นำไปต่อยอดได้มากมาย ส่วนตัวจึงมองว่าน่าจะหันมาทำศูนย์เรียนรู้ที่ให้ประโยชน์ทางด้านพลังงานบ้างเพราะเป็นต้นทุนหลักอีกตัวในการดำเนินชีวิต รวมถึงการทำเกษตรสมัยใหม่ ที่ต้องใช้เครื่องจักรกลการเกษตร





แม้จะมีแค่ประสบการณ์เป็นนักดนตรีในกองดุริยางค์ทหารเรือแต่ขาดประสบการณ์ในแง่กลศาสตร์ แต่อาศัยการเรียนรู้จนสามารถประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆ ที่ช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงาน จนกลายเป็น



เป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีความโดดเด่นด้านการพัฒนานวัตกรรมพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน สามารถสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

“เริ่มต้นจากแนวความคิดการพึ่งพาตนเองในการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ จากนั้นได้เรียนรู้โดยประยุกต์พัฒนาเทคโนโลยีกับปัญหาเข้ากับชุมชนแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นเครื่องเผาและอัดถ่านจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น กิ่งไม้ ผักตบชวา เครื่องผลิตน้ำมันจากเศษขยะพลาสติกเหลือทิ้ง ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ตัวเองได้ง่าย ติดตั้งง่าย การบำรุงรักษาไม่ยุ่งยาก สามารถลดต้นทุนทางการเกษตร จากนั้นรวบรวมองค์ความรู้ที่มีกระจายต่อสู่ชุมชนอื่นๆอย่างกว้างขวาง”

ปัจจุบันศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ นอกจากเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านพลังงานในการยกระดับอาชีพและรายได้ให้คนในชุมชนแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดแนวคิดในการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานทดแทน นำไปสู่การปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตให้กับผู้เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรอีกด้วย.

กรวิวัฒน์ วิณิล

โปรแกรมบัญชีสหกรณ์ตอบโจทย์การบริหารจัดการ

นางรพีพร กลั่นเนียม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีการนำระบบบัญชีมาใช้ในการจัดการสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ เกิดความโปร่งใส ลดความเสี่ยง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสมาชิก โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับสหกรณ์ อย่างโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร FAS ที่ได้รับการออกแบบให้ครอบคลุมตามธุรกิจของสหกรณ์ในทุก ๆ ด้าน และมีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน ช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงานและมีระบบข้อมูลทางบัญชีที่ได้มาตรฐานสามารถปิดบัญชีประจำปีได้อย่างรวดเร็ว จึงนับว่าเป็นเครื่องมือในการสร้างความแข็งแกร่งทางบัญชีให้กับสหกรณ์ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ยังได้พัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ คือ Smart4M ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรม FAS ให้สามารถตอบสนองพฤติกรรมของคนในสังคมปัจจุบันที่มีการใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยช่วยให้อัตโนมัติเกี่ยวข้องแต่ละภาคส่วนของสหกรณ์สามารถตรวจสอบความแม่นยำข้อมูลทางบัญชีและติดตามความก้าวหน้าการ



ดำเนินงานของสหกรณ์ได้ทันเวลาที่ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในระบบสหกรณ์อีกด้วย

นายวัลลภ ยั่งยืน ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรบ้านน้ำเป็นจำกัด อำเภอบางบาล จังหวัดระยอง กล่าวว่า สหกรณ์จดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 มีจำนวนสมาชิกแรกตั้ง 97 คน เงินทุน 1,223,700 บาท ผลการดำเนินงาน วันที่ 30 มิ.ย. 2567 มีมูลค่ารวม

ทั้งสิ้น 187.52 ล้านบาท ประกอบไปด้วย 5 ธุรกิจ ได้แก่ 1.ธุรกิจสินค้าเชื้อ 75.55 ล้านบาท 2.ธุรกิจรับฝากเงิน 67.02 ล้านบาท 3.ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย 13.45 ล้านบาท 4.ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 31.43 ล้านบาท 5.ธุรกิจแปรรูป 79,200 บาท ภายใต้จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 431 คน มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 133.50 ล้านบาท มีสินทรัพย์ทั้งสิ้นประกอบด้วย เงินให้กู้ยืม-สุทธิ 112.81 ล้านบาท มากที่สุด รองลงมาเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 15.68 ล้านบาท การที่สหกรณ์ฯ ดำเนินงานด้านการบริหารทางการเงินและการควบคุมภายในที่ดี เป็นเพราะสหกรณ์ฯ มีการใช้โปรแกรมระบบ

บัญชีสหกรณ์ ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มาอย่างต่อเนื่อง เช่น โปรแกรมระบบสมาชิกและระบบเงินให้กู้ ใช้มาเป็นเวลา 10 ปี โปรแกรมระบบสินค้า ใช้มาเป็นเวลา 5 ปี โปรแกรมระบบเงินรับฝาก ใช้มาเป็นเวลา 10 ปี และโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท ใช้มาเป็นเวลา 10 ปี ซึ่งโปรแกรมทั้งหมดนี้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยให้สะดวกรวดเร็ว ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน ลดปริมาณผู้ปฏิบัติงาน มีเอกสารหลักฐานที่เชื่อถือได้ มีฐานข้อมูลทางบัญชีครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ลดความผิดพลาดของภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ สหกรณ์ยังมีการส่งเสริมให้สมาชิกใช้แอปพลิเคชัน SmartMember เพื่อจะได้ตรวจสอบฐานะทางการเงินของตนเองได้ตลอดเวลา จึงทำให้สมาชิกเชื่อมั่นในความโปร่งใสของสหกรณ์ ส่งผลให้สหกรณ์ฯ มีความเข้มแข็ง.



สภาวิชาชีพไทยจับมือ16องค์กร

●จัดกิจกรรมสกัดโรค‘พิษสุนัขบ้า’

●บริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงฟรี!

เมื่อวันที่ 11 กันยายน ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฎ์ ลิตบริชา ผู้อำนวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย นำคณะ ประกอบด้วย ศ.กิตติคุณ นสพ.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร รองผู้อำนวยการสถานเสาวภา ฝ่ายวิชาการ ศ.กิตติคุณ ภญ.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช รองผู้อำนวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค นสพ.บุญเลิศ ล้ำเลิศเดชา ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน และประสานกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี พ.ศ.2567 แถลงข่าวการจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก พ.ศ.2567 (World Rabies Day 2024) ที่โรงแรม มณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฎ์กล่าวว่า สถานเสาวภาเตรียมจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก พ.ศ.2567 ในวันที่ 28 กันยายน 2567 ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เวลา 10.00-15.00 น. เพื่อย้ำเตือนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ป้องกันโรค ระวังภัย และร่วมกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย และในวาระที่ปีนี้ครบ 111 ปี แห่งการผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใช้ภายในประเทศไทย นับจากปี 2456 คำขวัญประจำปีของงานในปีนี้ จึงสอดคล้องกับการระลึกถึงการต่อสู้กับภัยร้ายใกล้ตัว คือ “111 ปี ไทยร่วมใจ ชัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า” ทั้งนี้ มีกิจกรรม อาทิ ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า เยี่ยมชมนิทรรศการ ร่วมกิจกรรมแรลลี่ภารกิจพิชิตโรคพิษสุนัขบ้ามหาสนุก ชมการแสดงสุนัข และเสวนาหัวข้อ “111 ปี

ไทยร่วมใจ ชัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า” และ “Together We Can: Breaking Rabies Boundaries รวมพลังป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า”

ศ.กิตติคุณ นสพ.ณรงค์ศักดิ์กล่าวว่า กิจกรรมในงานสำหรับประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ คือ การผ่าตัดทำหมันสัตว์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อสำคัญในสุนัขและแมว โดยสำนักสัตว์แพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ให้บริการฟรี นสพ.บุญเลิศกล่าวว่า ภายในงานมี 16 หน่วยงานที่เข้าร่วม ประกอบด้วย 6 หน่วยงานภาคีวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 1.สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 2.กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 3.กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 4.สำนักอนามัย กทม. 5.คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และ 6.คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ 10 หน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม 1.สำนักงานเขตและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย 2.สำนักงานยูวากาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย 3.กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี 4.กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (ส.ถ.) กระทรวงมหาดไทย 5.สัตวแพทย์สภา 6.สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย 7.สัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 8.เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (THOHUN) 9.มูลนิธิสุนัขในซอย และ 10.หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองทัพอากาศ

'ศาสตร์พระราชานำตำราดอยคำ' นวัตกรรมดอยคำ 30 ปี ก้าวการพัฒนาที่ยั่งยืน



ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณในเรื่อง “หลักการทรงงาน” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบปีนักษัตร (72 พรรษา) ที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยมั่นในที่จะทรง สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชนโยบายของพระราชบิดา ทางบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้เปิดตัว “สถานีดอยคำ” ภายใต้โครงการ ดอยคำ 30 ปี ก้าวการพัฒนาที่ยั่งยืน ขึ้น ณ สถานีรถไฟฟ้ามหานคร รัชเทวี

ในโอกาสนี้ คุณหญิงจันทน์ ธนรักษ์ ผู้ช่วยราชเลขาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกรรมการ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นประธานเปิด “สถานีดอยคำ” นวัตกรรมดอยคำ 30 ปี ก้าวการพัฒนาที่ยั่งยืน ศาสตร์พระราชานำตำราดอยคำ “สถานีดอยคำ” จัดขึ้นบนพื้นที่สี่ประสาสัมพันธภายในสถานีรถไฟฟ้ามหานคร รัชเทวี ทั้ง 3 ชั้น เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมีเนื้อหา นวัตกรรม ประกอบด้วย โชนจุลินทรีย์ดอยคำ ที่บรรยายจุดเริ่มต้น ตั้งแต่

การก่อตั้งโรงงาน หลวงอาหาร สำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัด เชียงใหม่ ประวัติ การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาจนถึงปัจจุบัน โชน “แกะ ล้าง เก็บ” กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และ โชน นวัตกรรม



เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 เป้าหมายที่ดอยคำดำเนินงานมาตลอดระยะเวลา 30 ปี

พร้อมกันนี้มีการเปิดตัว ป๊อป-อัพ สโตร์ “ดอยคำ ซ็อบ” บนสถานีรถไฟฟ้ามหานคร รัชเทวี นำผลิตภัณฑ์สินค้าหลากหลายประเภท เช่น เบเกอรี่ น้ำผลไม้ และผลิตภัณฑ์

ดอยคำ มาจำหน่าย ภายใต้บรรยากาศที่เต็มไปด้วยกลิ่นไออุ่นจากเกษตรกรไทย ซึ่งถือกำเนิดจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีพระราชดำริให้จัดตั้ง “บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด” เมื่อ พ.ศ. 2537

คุณหญิงจันทน์ ธนรักษ์ กรรมการบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้กล่าวในช่วงเปิดงานว่า “เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ปีนี้ กษัตริย์ 28 กรกฎาคม 2567 และการฉลองครบรอบ 30 ปี แห่งการจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด พ.ศ. 2537 พงษ์ สุชาวิมล ประธานกรรมการบริษัท ดอยคำ

ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้มอบหมายให้มาเป็นประธานในการเปิดงาน นวัตกรรมดอยคำ 30 ปี ก้าวการพัฒนา

ที่ยั่งยืน “ศาสตร์พระราชานำตำราดอยคำ”

เมื่อกล่าวถึงดอยคำกับความยั่งยืน ดิฉันเชื่อมั่นว่าหลายท่านคงมีความเห็นคล้าย ๆ กันว่าดอยคำเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมที่ต่อยอดมาจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และมูลนิธิโครงการหลวง ในการช่วยเหลือเกษตรกร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ส่ง

เสริมเกษตรกร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังนำมน้ำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด โดยที่บริษัทฯ มีการลงทุนในโรงวิจัยพืชของตนเอง เรามีนักวิจัย นักคิด และนักส่งเสริมเกษตรกรที่จะช่วยเหลือเกษตรกร ให้สามารถปลูกพืชบนมาตรฐานเกษตรกรดอยคำได้ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด จึงเป็นมากกว่าธุรกิจแปรรูปผลไม้ แต่เราคือครอบครัวของเกษตรกร และคนไทย ที่อยากให้ทุกคนในบ้าน ได้กินดี อยู่ดี ตามแนวทางการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สำหรับงานนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งงานในการเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านที่พระราชทาน “หลักการทรงงาน” สำหรับเป็นแนวทางการปฏิบัติซึ่งบริษัทฯ ได้นำมาปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจ ผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องเสมอมา อีกทั้งในหลาย ๆ กิจกรรมยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย โดยได้มีส่วนส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีการจัดงานที่มีคุณค่า ยกระดับโภชนาการ ส่งเสริมเกษตรกรที่ยั่งยืนตลอดจนปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในอนาคตสืบไป ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ บีทีเอส และ บมจ. วีจีไอ ในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกการจัดนิทรรศการบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ณ สถานีราชเทวี.

สก๊อป หน้า 1

น้ำท่วม-ภัยแล้งซ้ำซาก สูญเสียมูลค่า ศก. 1 แสน ล.

สถานการณ์น้ำท่วม-ภัยแล้ง กำลังกลายเป็น ★ มีต่อหน้า 5



น้ำท่วม-ภัยแล้งซ้ำซาก สูญเสียมูลค่า ศก.1 แสน ล.

สก๊อป หน้า 1

ปัญหาใหญ่ซ้ำซาก “ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร การผลิต การค้า การท่องเที่ยว” ที่นับวันยังมีแนวโน้มสร้างความเสียหายเพิ่มมากขึ้นทุกปี

โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง “ต้องเผชิญการสูญเสียทางเศรษฐกิจ” จากความเสียหายทรัพย์สินและการลดลงของรายได้ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่เขตภัยพิบัติต้องเดือดร้อนอย่างไม่มีวันสิ้นสุด รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย บอกว่า

คนไทยต้องเผชิญปัญหาสิ่งแวดล้อมเข้าขั้น “วิกฤติหลายมิติหลายลักษณะ” ทั้งปัญหาฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลันรุนแรงจากลานีญาที่สวนเกี่ยวพันกับภาวะโลกร้อน “ผลจากการพัฒนาแบบทำลายสิ่งแวดล้อม” ทำให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจกทำลายชั้นบรรยากาศโลก และก่อให้เกิดความแปรปรวนของภูมิอากาศอย่างรุนแรง

คาดว่าผลกระทบภัยพิบัติทางธรรมชาติจะมีผลต่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ด้วยข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับลานีญาในไทยอาจยาวนาน 9-12 เดือน ทำให้อุณหภูมิลดลงต่ำ ปริมาณน้ำฝนอาจสูงถึง 1.4 เท่าล้าน ลบ.ม. เพราะการเปลี่ยนผ่านของเอลนีโญสู่ลานีญา

กลายเป็นผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมเสียหายหนักในหลายพื้นที่ เนื่องจากต้องเจอทั้ง “ภัยแล้งรุนแรงสลับน้ำท่วมหนัก” ถ้า ส่วนอื่นของประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ไม่มีปัญหาน้ำท่วม “พื้นที่นั้นจะบรรเทาปัญหาได้ต้องปรับยุทธศาสตร์เป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน

เดินหน้าลงทุนระบบการบริหารจัดการน้ำ อันจะช่วยแก้ต้นตอปัญหาการพัฒนาแบบทำลายสิ่งแวดล้อม “เกิดภาวะโลกเดือดรุนแรง” ทำให้มีความแปรปรวน สภาพภูมิอากาศภัยแล้ง และน้ำท่วมหนักมากขึ้น ทั้งยังเมื่อฝนตกหนักแล้ว “มักก่อเกิดดินถล่มในหลายพื้นที่” สิ่งนี้เป็นผลมาจากป่าไม้ต้นน้ำ และป่าไม้ในหลายพื้นที่ถูกทำลายจากการทำเกษตรกรรมแบบไม่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ไม่เท่านั้นปัญหาการทำลายสิ่งแวดล้อมยังนำมาสู่ “วิกฤติมลพิษ PM 2.5” ที่เกิดจากการลดต้นทุนทำการเกษตรด้วยการเผาที่ได้สร้างผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสังคมส่งผลในเชิงเศรษฐกิจโดยเฉพาะพื้นที่สร้างรายได้หลักจากการท่องเที่ยว จนเลวร้ายหลายจังหวัดในภาคเหนือที่มีมลพิษสูงติดอันดับของโลก ซึ่งงานวิจัยธนาคารโลกชี้ว่า ต้นทุนทางเศรษฐกิจ จากโลกร้อนที่ไม่แก้ไขจะสูงถึง 20% ของจีดีพี โลกในอนาคตความเสียหายลดได้ ถ้าทุกประเทศร่วมกันคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดกิจกรรมทำลายสิ่งแวดล้อม

ทว่าถ้าย้อนมาดู น้ำท่วมใหญ่ปี 2554 คราวนั้นสร้างความเสียหายต่อนิคมอุตสาหกรรมจำนวนมากแล้วยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยผลักดันให้มีการย้ายฐานการผลิตออกจากพื้นที่ศูนย์กลางของประเทศ

เรื่องนี้หากอ้างอิงจากงานวิจัย Ikumo Isono และ Satoru Kumagai “ความรุนแรงของผลกระทบระยะยาวในน้ำท่วมปี 2554 ลดลง” เมื่อภาคการผลิตบางส่วนเพียงแค่อพยพฐานการผลิตไปยัง

แต่ว่า “การปิดโรงงานเพียงหนึ่งโรงในพื้นที่น้ำท่วม” บางครั้งอาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่ในการผลิตทั้งหมดของเครือข่ายอุตสาหกรรมของภูมิภาค และของโลกได้ ดังนั้น ขณะนี้การป้องกันไม่ให้น้ำไหลหลากจากภาคเหนือเข้าท่วมนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ใจกลางประเทศ จึงเป็นเรื่องสำคัญต่ออนาคตเศรษฐกิจไทยอย่างมาก

หากเกิดน้ำท่วมใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมือนปี 2554 จะสะท้อนถึงความล้มเหลวระบบป้องกันภัยพิบัติทุกภัยชัดเจน “เฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมชิ้นส่วน” ในการผลิตตรงนี้มีห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงภาคการผลิตไม่ต่ำกว่า 16 ประเทศ ดังนั้น ผลกระทบจากน้ำท่วมจึงไม่จำกัดเพียงแค่เศรษฐกิจไทยเท่านั้น

เมื่อเป็นแบบนี้หาก “รัฐบาล” ปล่อยให้ปัญหาน้ำท่วม และภัยแล้งเกิดซ้ำซาก หรือเกิดมลพิษทางอากาศขึ้นทุกปี ย่อมทำให้ประเทศไทยจะอยู่ในสภาพน้ำท่วม ภัยแล้ง อากาศร้อนรุนแรง มีมลพิษทางอากาศและหมอกควันรวมกันยาวนานเกินกว่า 4 เดือนขึ้นไป/ปี ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ

“เบื้องต้นประเมินในส่วนผลกระทบทางเศรษฐกิจอาจสร้างความเสียหายมากกว่า 1 แสนล้านบาท/ปี ดังนั้นการสูญเสียทางเศรษฐกิจเกิดจากการลดลงของรายได้ ความเสียหายทางทรัพย์สิน สุขภาพคุณภาพชีวิต และการชะลอการท่องเที่ยวนอกจากภัยพิบัติเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วน” รศ.ดร.อนุสรณ์ว่า

ตอกย้ำความไม่มั่นใจต่อ “การบริหารจัดการเรื่องอุทกภัย การจัดการน้ำท่วมขัง และการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบที่เกิดขึ้นต่อสาธารณชน” กำลังเริ่มเป็นเรื่องวิตกกังวลมากขึ้นว่าจะเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและมีผลกระทบในการดำเนินชีวิตการทำงาน การสูญเสียรายได้ และทรัพย์สินแบบปี 2554 หรือไม่

แล้วปัญหาใหญ่กว่านั้นจากงานวิจัยกรีนพีซเดือนอีก 7-8 ปี “กรุงเทพฯอาจจมน้ำทะเล” สร้างความเสียหายรุนแรง “หากไม่ทำอะไรเพื่อป้องกันแต่ตอนนี้” เพราะปัจจุบันเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเกี่ยวพันกันมากขึ้น

เหตุนี้ค่อนข้างห่วงว่า “กรุงเทพฯอาจจมน้ำทะเล 7-8 ปีข้างหน้า” หากไม่มีใครสนใจศึกษาการทรุดตัวของกรุงเทพฯ การเพิ่มขึ้น

ระดับน้ำทะเลรวมถึงไม่เริ่มต้นลงทุนป้องกันกรุงเทพฯและปริมณฑลไม่ให้จมน้ำทะเล หากพื้นที่ 80% ของกรุงเทพฯจมน้ำทะเลจะสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ 18.6 ล้านล้านบาท กระทบประชาชน 10.45 ล้านคน

เช่นนี้ขอเสนอแนวทางไว้ 6 ข้อ คือ 1.สร้างเขื่อนกันน้ำ หรือถนนเลียบชายฝั่งยกสูง 2.ปลูกป่าชายเลนเป็นกันชนรับความรุนแรงคลื่น 3.จัดระเบียบใช้ที่ดินริมชายฝั่ง 4.กระจายการลงทุนไปภูมิภาค 5.ใช้พลังงานหมุนเวียน

ข้อ 6 ศึกษาการย้ายเมืองหลวงเหมือนดัง “เมืองหลวงกรุงจาการ์ตา” ที่ควรถูกนำมาศึกษาอย่างจริงจังแล้วเสนอว่า “รัฐบาลใหม่” ต้องเริ่มต้นลงทุนเพื่อป้องกันกรุงเทพฯและปริมณฑลที่กำลังจะจมน้ำทะเลได้แล้ว

สิ่งนี้ล้วนเกิดจากผลกระทบภัยพิบัติจากสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อม แล้วความทรุดโทรมสุขภาพคนหลายกรณีในพื้นที่พื้นที่สภาพเหมือนเดิมไม่ได้ การป้องกันผลกระทบต่อประชาชนใช้ต้นทุนน้อยกว่าเสียยาแก้ไขมาก

ฉะนั้นการที่ “ประชาชนมีชีวิตปลอดภัยจากภัยพิบัติได้อยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ดี” เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนไทยต้องได้รับการดูแล “อันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและสังคมต้องร่วมกัน” ทำให้เกิดขึ้นก่อนที่ผลกระทบจะลุกลามสร้างผลเสียหายในระยะยาวจนยากที่จะเยียวยาได้.

“เบื้องต้นประเมินในส่วนผลกระทบทางเศรษฐกิจอาจสร้างความเสียหายมากกว่า 1 แสนล้านบาท/ปี ดังนั้นการสูญเสียทางเศรษฐกิจเกิดจากการลดลงของรายได้ ความเสียหายทางทรัพย์สิน สุขภาพคุณภาพชีวิตและการชะลอการท่องเที่ยวนอกจากภัยพิบัติเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วน” รศ.ดร.อนุสรณ์ว่า

น้ำแล้ง น้ำท่วม หนีท่วม ปัญหาใหญ่เอสเอ็มอี

“น้ำ” ถือเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่มีผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่เปราะบาง ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงหน้ามรสุมทำให้เกิดน้ำท่วมในหลาย พื้นที่ ทั้งภาคเหนือและภาคใต้ประชาชนทั่วไป ภาคธุรกิจ ต่างได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม

สำหรับประเทศไทย ในเวลานี้ต้องเร่งแก้ไขเรื่องน้ำและวางยุทธศาสตร์ระยะยาว “การบริหารจัดการระบบทรัพยากรน้ำ” เพราะทุกปีประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะน้ำที่ไม่มีความพอดีทั้ง “น้ำน้อย” จนเกิดภาวะภัยแล้ง และอีกหนึ่งก็คือ “น้ำมาก” จนเกิดเป็นน้ำท่วม

ไม่ว่าสถานการณ์น้ำจะมาในรูปแบบใด ก็ส่งผลกระทบต่อไม่น้อยต่อเศรษฐกิจไทยในหลายมิติ ไม่เพียงแต่ภาคเกษตร ภาคธุรกิจ ซึ่งถูกกระทบทั้งหมดไล่ตั้งแต่ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้า การจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนั้น “ทรัพยากรน้ำ” จึงเป็นเสมือนโครงสร้างพื้นฐานของทุกประเทศ แต่ละประเทศจึงมีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศตนเองทั้งในมิติทางภูมิศาสตร์ มิติทางเศรษฐกิจและมิติทางสังคม เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น

“รัฐบาลใหม่” ควรเร่งวางยุทธศาสตร์การจัดการบริหารทรัพยากรน้ำแบบยาวๆ อย่างจริงจัง ยกกระดับระบบชลประทานให้มีประสิทธิภาพและความยั่งยืนรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate changes ในอนาคต

เมื่อประเทศไทยมีรัฐบาลใหม่จึงต้องจุดประกาย “ความหวังใหม่” ว่าภาครัฐจะวางนโยบายจัดการปัญหาน้ำทั้งระบบได้อย่างไร เพราะงบประมาณที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่ท่วมซ้ำนั้นมีเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ก็ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้สักที เราลงทุนกับระบบสาธารณูปโภคทั้งถนนและรางจำนวนมาก แต่วันนี้เราต้องทำระบบชลประทานทั้งประเทศอย่างจริงจังเช่นเดียวกัน เป็นโครงการระยะยาว เหมือนทำระบบรางทั่วประเทศ แต่เป็นระบบน้ำทั่วประเทศแทน

ส่วนระยะกลางและระยะสั้น รัฐบาลควรมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนทั่วไปและกลุ่มเอสเอ็มอีเพื่อบรรเทาปัญหาที่เกิดจากน้ำท่วม ควรใช้เครื่อง



มือต่างๆ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในการเข้าช่วยเหลือกลุ่มเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในรอบปีนี้

ที่สำคัญต้องให้กลุ่มเอสเอ็มอีเข้าถึงได้ง่ายโดยเฉพาะ “สินเชื่อธุรกิจ” หลังน้ำลด

ประเทศไทยติด “กับดัก” หนีครัวเรือนมาเป็นเวลานานกว่า 8 ปี ซึ่งหนีครัวเรือนอยู่ในระดับ 90-91% ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบกำลังซื้อ กลุ่มเอสเอ็มอีขาดเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มสภาพคล่อง เพราะสถาบันการเงินไม่ปล่อยกู้

แม้ว่าล่าสุดกระทรวงการคลังได้ออกมาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วย การจัดตั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยให้ 7 ธนาคารรัฐ เช่น ออมสิน กรุงไทย ธอส. และ ธ.ก.ส. เป็นต้น ให้บริการทางการเงินแก่ประชาชนและภาคธุรกิจ แต่ภาคธุรกิจโดยเฉพาะเอสเอ็มอีก็ยังกังวลว่าไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อยู่ดี เพราะธนาคารกังวลเรื่องหนี้เสีย

“หากจะให้มาตรการนี้บรรลุเป้าหมายและช่วยเหลือเอสเอ็มอีจริงๆ นั้น ต้องผ่อนคลายมาตรการเงื่อนไขต่างๆ ลงด้วย ใครเป็นหนี้ก็พักหนี้ ทั้งต้นและดอกเบี้ยยไปด้วย ยังไม่ใช่งั้นหว่านที่ตัดแค่ดอกเบี้ยยให้

ครึ่งหนึ่งในช่วงน้ำท่วม”

การจัดตั้ง “กองทุนเพื่อเอสเอ็มอี” ก็เป็นอีกเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยผู้ประกอบการให้รอดในระยะยาว หรือการจัดตั้ง “กองทุนฟื้นฟูหนี้เสีย” เข้ามาจัดการหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ หากกลุ่มเอสเอ็มอีติดเครดิตบูโรก็สามารถกู้ใหม่ได้ ธุรกิจก็เดินหน้าต่อไปได้ หากกลุ่มนี้หลุดจากเครดิตบูโรก็กู้เงินใหม่ได้ ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยเติบโตต่อเนื่อง

ผมอยากเห็นรัฐบาลชุดใหม่นี้ผนึกกำลังกับธนาคารพาณิชย์ช่วยกันตั้งกองทุนขึ้นมาเหมือนสมัยก่อนที่ช่วง “ต้มยำกุ้ง” ก็ตั้งกองทุนขึ้นมา แล้วให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ช่วยดูแลสินเชื่อที่ออกมา

“หากกลัวหนี้เสีย รัฐบาลควรจะพิจารณาปล่อยสินเชื่อให้เอสเอ็มอีได้ 21 ที่เป็นกลุ่มลูกหนี้ชั้นดี แต่มีปัญหาการจ่ายเงินล่าช้าช่วงโควิด-19 เพราะกลุ่มนี้มีประวัติการเงินดี และต้องการความช่วยเหลืออย่างมาก”

นอกจากน้ำท่วมและการเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนแล้ว เอสเอ็มอีไทยยังถูกสินค้าจีนเข้ามาตีตลาดอย่างหนัก กระทั่งหลายอุตสาหกรรม หากปล่อยไว้ อาจจะกระทบมากขึ้นจนหลายกิจการอาจจะต้องปิด

ตัวเพิ่มขึ้นอีก

มาตรการเร่งด่วนที่รัฐบาลใหม่ควรทำออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นๆ ได้ นอกจากเรื่องเงินส่วนตอนนี้มันมีเรื่องตลาด E-commerce เข้ามา รัฐบาลต้องมาช่วยเอสเอ็มอีผ่านโครงการ Made In Thailand ที่ผ่านมาระลอกแรกกันมากแต่ไม่มีอะไรออกมาเลย รัฐต้องสนับสนุนอย่างจริงจัง เริ่มจากการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ นักการเมือง ข้าราชการ เป็นแบบอย่างในการใช้สินค้าไทย กระตุ้นคนไทยให้เกิดความภาคภูมิใจในการใช้สินค้าไทย และลดกระแสการใช้สินค้าและหยุดการเห่อสินค้า Brand name จากต่างประเทศ

โดยเฉพาะการสนับสนุนการผลิตสินค้าไทยจากเอสเอ็มอีไทย โดยสำนักงานส่งเสริมการลงทุน หรือ ปีโอไอ จะต้องมีการสนับสนุนคนตัวเล็กอย่างเอสเอ็มอีที่เป็นฟันเฟืองที่สำคัญต่อเศรษฐกิจไทย เพื่อสร้างแต้มต่อในการดำเนินธุรกิจ ด้วยประเภทกิจการที่ครอบคลุมกว่า 300 ประเภท ไม่ว่าจะเป็นกิจการโรงแรม ท่องเที่ยว การแปรรูปผลไม้และผัก อาหารออร์แกนิก สมาร์ทฟาร์มมิ่ง ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ หรือแม้แต่ธุรกิจด้านพลังงานทดแทนอย่างโซลาร์เซลล์ เป็นต้น

ทว่าโอกาสในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของปีโอไอนั้นไม่ง่ายเลย เพราะเงื่อนไขมากมายที่เป็นเสมือนกำแพงปิดกั้นความฝันของเอสเอ็มอี

“วันนี้หน่วยงานรัฐบาลบอกว่าต้องมีมาตรการสนับสนุนเอสเอ็มอี ถ้าบริษัทนั้นพิสูจน์ได้ว่าเป็นคนไทยและเป็นเอสเอ็มอี ภาครัฐจะต้องให้ Handicap ให้สิทธิประโยชน์มากกว่าต่างชาติ ไม่ว่าเรื่องภาษี กฎระเบียบ การเงิน การตลาด โดยผ่านกลไก BOI แล้วก็เอากะทบวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. ร่วมกับภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรมฯ สภาหอการค้าฯ ก็ต้องมาช่วยกระตุ้นเรื่อง Innovation ด้วยให้กับเอสเอ็มอีโดยตรง”

รัฐบาลใหม่ต้องเร่งเครื่องแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่แค่การผลักดันเรื่องเงินดิจิทัล 10,000 บาท โครงการหลังจากให้เงินแล้วจะต่อยอดอย่างไร เพื่อให้เกิดเงินหมุนเวียนได้หลายรอบ เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการขนาดเล็ก

หากรัฐบาลใหม่ทำได้ พยายามแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำ เศรษฐกิจไทยก็จะดีขึ้น เอสเอ็มอีจะอยู่รอด ประชาชนจะลืมตาอ้าปากได้ สิ่งก็ตามมาอีกอย่างที่อาจจะหายไปคือ ปัญหาหนี้ของระบบก็จะจัดการได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เท่ากับว่ารัฐบาลใหม่สามารถประหยัดกระสุน “ยิงปืนนัดเดียวได้อะไหล่ตั้งหลายตัว”

สุพันธุ์ มงคลสุธี

ประธานกิตติมศักดิ์

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

รม.แยมอุมแอลพีจีอีก3ด.-ลุ้นดีเซล กลุ่มเปราะบางเฮได้เงินสด1หมื่น

'จุฬพันธ์' แจงกลุ่มไร้สมาร์ทโฟนลงทะเบียนผ่าน 'ออมสิน-ธ.ก.ส.-ธอส.' 2.5 พัน
สาขาทั่วประเทศ รอรับแจก 1 หมื่น (อ่านต่อหน้า 7)

เงินสด1หมื่น

'จุฬพันธ์' แจงโหมไลน์แจกหมื่น

เมื่อวันที่ 11 กันยายน นายจุฬพันธ์ ออมทรัพย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตว่า ยืนยันว่ากระบวนการลงทะเบียนยังเป็นไปตามกำหนดเดิม โดยในส่วนของผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ยังลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 15 กันยายน บนแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" ส่วนผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน รัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน-15 ตุลาคม โดยลงทะเบียนผ่านสถาบันการเงินของรัฐ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ รวม 2,500 สาขา ถือว่าครอบคลุมแล้ว ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนเอามาเป็นหลักฐานอย่างเดียวในการลงทะเบียน

"ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ต จะแถลงอย่างละเอียดในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน โดย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จากนั้นจะนำรายละเอียดของโครงการสำหรับกลุ่มเปราะบาง คือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน และกลุ่มผู้พิการ จำนวน 14.5 ล้านคน นับเป็นเฟสแรก ของโครงการ เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 17 กันยายน นี้ที่ เพื่อดำเนินการโอนเงินต่อไป" นายจุฬพันธ์กล่าว

กลุ่มไร้มือถือลงทะเบียนน้อย

นายจุฬพันธ์กล่าวต่อว่า ส่วนความคืบหน้าของการลงทะเบียนโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ผ่านแอปฯ "ทางรัฐ" สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนนั้น มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 32 ล้านคน ในส่วนนี้

ประเมินว่าที่อยู่ในกลุ่มเปราะบาง คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้พิการ ที่จะได้รับสิทธิในเฟสแรก 10 ล้านคน กลุ่มนี้จะถูกหักออกไป เพราะได้สิทธิไปแล้ว

"เชื่อว่ากลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเปราะบางแล้ว ดังนั้น เชื่อว่าการเปิดลงทะเบียนสำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน จะมีคนมาลงทะเบียนไม่มากนัก" นายจุฬพันธ์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนไว้ผ่านแอปฯ "ทางรัฐ" แล้ว และไม่ได้อยู่ในกลุ่มบัตรคนจน และกลุ่มผู้พิการ หากตรวจสอบแล้วมีสิทธิได้รับเงิน 10,000 บาท จะได้รับเงิน 2 รอบ ได้แก่ รอบแรกช่วงปลายปี 2567 เป็นเงินสด 5,000 บาท และหลังจากนั้นต้นปี 2568 จะแจกเงินอีก 5,000 บาทที่เหลือ โดยถ้าทำระบบจ่ายเงินดิจิทัลเสร็จทัน จะรับเป็นเงินดิจิทัล แต่หากทำไม่ทันจะได้รับเป็นเงินสดอีกก่อนหนึ่ง

ส่งสัญญาณรพท.ช่วยเหลือเอ็มอี

เมื่อเวลา 08.15 น.วันที่ 11 กันยายน ที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการ พณ. เปิดเผยภายหลังเดินทางเข้า พณ.อย่างเป็นทางการ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง โดยมีนายณัฐพร ศรีสรรพวงค์ และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการ พณ. พร้อมผู้บริหารระดับสูงต้อนรับว่า หลังแถลงนโยบายของรัฐบาลแล้ว วันที่ 16 กันยายน จะประชุมหารือกับ 2 รัฐมนตรีช่วยว่าการ พณ.และผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นทางการครั้งแรก เพื่อรับฟังสถานการณ์ และมอบนโยบาย สำหรับการดำเนินงาน 2 รัฐมนตรีช่วยว่าการ พณ.จะหารืออีกครั้ง

"ยินดีที่ได้เข้ามาทำกับดูแล พณ.ซึ่งมีหลายปัญหาต้องช่วยกันแก้ไข เศรษฐกิจไทยที่แย่มาหลายปีจะอย่างไรได้ เชื่อว่า พณ.จะเป็นกลไกช่วยหลายเรื่อง โดยเฉพาะการเจรจา

การค้าระหว่างประเทศ ซึ่งไม่มีมาหลายปี ปัญหาทุนข้ามชาติ และการดูแลเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบ ผมไม่ได้ตั้งใจจะต่อว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือแบงก์ชาติ ขณะเดียวกันต้องช่วยผู้ประกอบการตลาดใหม่ ต้องบุกตลาดต่างประเทศ สำหรับสินค้าเงิน รัฐบาลจีนก็กังวล ต้องมานั่งคุยกัน และหาทางออกด้วยกัน ไม่ว่าจะกับจีนหรือสหรัฐอเมริกาอินเดียเป็นอีกประเทศเป้าหมายที่จะเน้นจากนี้ เพราะมีประชากรมากกว่าจีน" นายพิชัยกล่าว (อ่านรายละเอียด น.2)

'เอกนัฏ' ประกาศ 3 นโยบายด่วน

เวลา 08.00 น. ที่กระทรวงอุตสาหกรรม นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าปฏิบัติหน้าที่วันแรก โดยสักการะองค์พระนารายณ์ ไหว้ศาลพระภูมิ และกราบพระพุทธรูปประจำกระทรวงอุตสาหกรรม จากนั้นเข้าห้องทำงานอย่างเป็นทางการ ว่า การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการวันแรก ได้ชื่นกันนึกเตือนใจสำหรับการทำงาน เป็นความหวังอยากให้เกิดผลสำเร็จในขณะที่ยังดำรงตำแหน่ง ที่ต้องทำหน้าที่ ทำเดี๋ยวนี้ ซึ่งหัวใจสำคัญคือการปฏิรูปอุตสาหกรรมจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลก เบื้องต้นจะเดินหน้า 3 นโยบายสำคัญประกอบด้วย 1.การกำจัดขยะมลพิษ 2.เดินหน้าปกป้องอุตสาหกรรม และ 3.การพัฒนาอุตสาหกรรมให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจยุคใหม่

"ผมมีความคิดเสนอก่อตั้งกองทุนปฏิรูปอุตสาหกรรม โดยรวบรวมกองทุนที่อยู่ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมมาไว้ที่เดียว กำหนดภารกิจชัดเจนในการช่วยเหลืออุตสาหกรรมไทย นอกจากนี้ จะเร่งปรับแก้กฎหมายให้เข้มข้น และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด" นายเอกนัฏกล่าว (อ่านรายละเอียด น.2)

‘อิงค์’ยึด4แนวนโยบายพลังงาน

ที่โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวภายหลังปาฐกถาพิเศษหัวข้อ รื้อ ลด ปลด สร้าง เพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่ความยั่งยืน ในงานสัมมนา พลังงานสะอาด ความยั่งยืน และทางรอดธุรกิจยุคใหม่ ว่า นโยบายพลังงาน ภายใต้การนำของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จะเดินหน้าตามแนวทาง รื้อ-ลด-ปลด-สร้าง เดินหน้าออกกฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่ กฎหมายกำกับกิจการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงกฎหมายส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) การออกกฎหมายการจัดทำระบบสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงของประเทศ หรือ SPR (Strategic Petroleum Reserve) คาดว่า 2 ฉบับแรกจะเข้าสภาภายในปีนี้ ส่วนฉบับที่ 3 จะเข้าสภาปี 2568 เมื่อกฎหมายทั้งหมดบังคับใช้ จะสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้ประชาชน โดยเฉพาะราคาน้ำมันที่ไม่มีกฎหมายกำกับดูแลปล่อยให้ผู้ค้าน้ำมันกำหนดราคาเอง

“เมื่อกฎหมายกำกับกิจการการค้าน้ำมัน บังคับใช้ กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็ไม่มีเงินจําเป็น ส่วนหนึ่งกองทุนปัจจุบันกว่า 1 แสนล้านบาท ด้วยเครื่องมือใหม่จะหักลบหนี้ได้เองในอนาคต” นายพีระพันธุ์กล่าว

ตรึงแอลพีจีต่อ3ด.-ดีเซลรอกรม.

นายพีระพันธุ์กล่าวอีกว่า สำหรับนโยบายเร่งด่วนในการดูแลค่าครองชีพประชาชน ในส่วนของราคาแอลพีจี มาตรการตรึงราคา ที่ 423 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม (กก.) วันที่ 1 กรกฎาคม-30 กันยายน 2567 เบื้องต้นจะเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ตรึงราคาดังกล่าวต่อไปอีก 3 เดือน คือ วันที่ 1 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2567 ส่วนราคาดีเซลเพดานไม่เกิน 33 บาท ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติตรึงราคา วันที่ 1 สิงหาคม-31 ตุลาคม 2567 นั้น จะต้องรอ ครม.ชุดใหม่พิจารณา

โยนรบ.หลังตัดสินใจโอซีเอ

นายพีระพันธุ์กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (พีดีพี) 2024 ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมความเห็นจากทุกภาคส่วน อาทิ ข้อเสนอของ ส.ส.เพื่อให้การจัดทำแผนครบถ้วนมากที่สุด โดยเน้นย้ำหน่วยงานรับผิดชอบให้ดำเนินการโดยเร็ว เพื่อประกาศ

ใช้ทางการต่อไป

“ส่วนความคืบหน้าการเจรจาพื้นที่อ่างลธิทอินโหลทวิปกับช้อนกันของไทยกับกัมพูชา หรือโอซีเอ ไม่อยากให้เรียกพื้นที่ทับซ้อน เพราะเป็นการอ้างสิทธิ์พื้นที่ประเทศไทย ที่ปัจจุบันมีคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิค (JTC) ไทย-กัมพูชา (ฝ่ายไทย) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อดีตรองนายกฯ เป็นประธานอยู่เดิม ต้องอยู่ที่รัฐบาลว่าจะเดินหน้าเรื่องนี้อย่างไร” นายพีระพันธุ์กล่าว

ยันไม่ย้ายท่าเรือคลองเตยออก

นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การสร้างสถานบันเทิงครบวงจร หรือเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ซึ่งมีกระแสข่าวจะใช้ท่าเรือคลองเตยนั้น ยืนยันชัดเจนว่าตั้งแต่สมัยรัฐบาลของนายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรีไม่เคยมีนโยบายย้ายท่าเรือคลองเตยออก เพียงแต่จะปรับปรุงพื้นที่ท่าเรือคลองเตยให้มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการขนส่งทางน้ำ และระบบการขนส่งมากขึ้น

“ท่าเรือคลองเตยมีพื้นที่ทั้งหมด 2,353 ไร่ เนื่องจากมีพื้นที่บางส่วนไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือไม่ก่อให้เกิดมูลค่าได้ ดังนั้น กระทรวงคมนาคมจึงต้องวางแผน แบ่งแต่ละพื้นที่ส่วนไหนจะก่อให้เกิดประโยชน์ ซึ่งก่อนหน้านี้มีโครงการเดิมของการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่ได้ศึกษาพัฒนาให้เป็นบิกפורต” นางมนพรกล่าว

คาดนายกฯอิงค์ตั้งทีมศึกษา

นางมนพรกล่าวอีกว่า การท่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เป็นของนโยบายของรัฐบาลก็จริง แต่ยังไม่ถึงจุดที่จะย้ายท่าเรือคลองเตยเพื่อสร้างเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ และกระทรวงคมนาคมมีแผนการปรับปรุงท่าเรือคลองเตยจริง แต่ไม่ใช่ปรับพื้นที่ทั้งหมดเพื่อทำเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ แต่ปรับทำรูปแบบบิกפורต โดยปรับพื้นที่รองรับเรือใหญ่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้พื้นที่สร้างสนามกีฬา ย้ายผู้อยู่อาศัยให้ขึ้นที่ตึกสูง ซึ่งการทำเรือมีแผนการศึกษาไว้อยู่แล้ว

“เรื่องการสร้างเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ และแนวทางการปรับปรุงท่าเรือคลองเตยบางส่วนนั้น รอการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ก่อน ถึงจะลงในรายละเอียดมากขึ้น ได้ จากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องประชุมหารือกัน ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คาดว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จะตั้งคณะกรรมการขึ้นศึกษาเรื่องนี้ต่อไปเรื่อย และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของโครงการ เช่นเดียวกัน” นางมนพรกล่าว

ปลดกึ่งไทยจากปท.ใช้แรงงานเด็ก

นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง กล่าว ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ได้รับรายงานจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.ว่า ขณะนี้สหรัฐอเมริกาออกรายงานถอดถอนรายการสินค้า กุ้งจากไทย ออกจากบัญชีรายชื่อประเทศที่ใช้แรงงานเด็กแล้ว เนื่องจากที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2565-2566 ไทยมีความพยายามในการตรวจสอบกิจการประมงและกุ้ง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก และแรงงานภาคบังคับอย่างต่อเนื่อง โดยตรวจแรงงานเชิงรุก และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมให้สถานประกอบการกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตกุ้ง และกิจการที่เป็นห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

“มีการกำกับดูแลการใช้แรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย และนำมาตรวจฐานแรงงานไทย และแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีไปใช้ในการบริหารกิจการ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กและแรงงานภาคบังคับ ร่วมกับ 12 องค์กรภาคเอกชน เพื่อกำกับดูแลแรงงานข้ามชาติ และจัดการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้านแรงงาน และได้จัดทำรายงานสถานการณ์แรงงานเด็กและแรงงานภาคบังคับในสินค้ากุ้งและปลา เพื่อเสนอปลดรายการสินค้าไทยจากบัญชีแบล็กลิสต์ของสหรัฐ” นายบัญชา กล่าว

เพิ่ม3รายการไม่กระทบส่งออก

นายบัญชา กล่าวอีกว่า ด้วยความพยายามดังที่กล่าวมานี้ จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่กระทรวงแรงงานสหรัฐได้ประกาศถอดถอนสินค้ากุ้งของไทยออกจากรายการการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567 ซึ่งถือเป็นข่าวดี แม้ว่าสหรัฐยังคงจัดลำดับให้ไทยอยู่ในรายชื่อประเทศผู้ผลิตสินค้ากุ้งโดยใช้แรงงานบังคับที่เป็นผู้ใหญ่ และเพิ่มรายการสินค้าไทยซึ่งผลิตโดยใช้แรงงานบังคับอีก 3 รายการ ได้แก่ ปลาป่น น้ำมันปลา และอาหารสัตว์ ก็ตาม แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อส่งออกของไทยไปสหรัฐ

“เนื่องจากกระทรวงแรงงานสหรัฐระบุ

ชัดเจนว่า การจัดทำบัญชีรายการการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดประจำปี 2567 เป็นความพยายามของสหรัฐ เพื่อกระตุ้นให้ประเทศคู่ค้าแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กและแรงงานบังคับ ไม่ได้ส่งผลต่อการคว่ำบาตรทางการค้า แต่เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของไทยในการแก้ไขปัญหาระบบภาคการประมงอย่างเข้มแข็ง กรมประมงจะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ประกอบการด้านการผลิตปลาปน น้ำมันปลา และอาหารสัตว์ โดยเฉพาะอาหารกุ้ง เพื่อตรวจสอบข้อมูลและอุดช่องว่างที่สหรัฐยังมีข้อกังวลในการใช้แรงงานบังคับกับอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า 3 รายการดังกล่าว” นายบัญชากล่าว

แก้กม.ประมงไม่กระทบแรงงาน

นายบัญชา กล่าวต่อว่า ส่วนข้อกังวลเรื่องการค้านั้น จากสถิติการส่งออกปลาน้ำมันปลา และอาหารสัตว์ไปสหรัฐ มีปริมาณน้อยมาก ระหว่างปี 2563-2566 ส่งออกอาหารสำหรับเลี้ยงกุ้ง 48-153 ตัน มูลค่า 17.5-51 ล้านบาท/ปี และไม่มีการส่งออกปลาน้ำมันปลาไปสหรัฐ อีกทั้ง การปรับปรุงแก้ไขพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นการยกเลิกมาตรา 10/1 มาตรา 11 และมาตรา 11/1 ที่เป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับแรงงานที่ทำงานในโรงงานประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำ ซึ่งปัจจุบัน พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ.2562 กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.2565 พระราชกำหนดบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ที่เป็นกฎหมายหลัก มีผลบังคับใช้ที่รองรับการคุ้มครองแรงงานในโรงงานครบถ้วนอยู่แล้ว ดังนั้น การยกเลิกบทบัญญัติในกฎหมายประมง จึงช่วยลดความซ้ำซ้อนของกฎหมาย และก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการใช้บังคับ

“การปรับปรุงแก้ไขพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ไม่ได้แก้ไขบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานในเรื่องประมง การนำเรื่องการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายประมงไปเชื่อมโยงกับรายการการใช้แรงงานเด็ก

ในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดประจำปี 2567 เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน โดยกรมประมงร่วมกับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย พร้อมให้ข้อเท็จจริงต่อประเทศคู่ค้า และผู้เกี่ยวข้อง” นายบัญชากล่าว

(อ่านต่อหน้า 12)

ต่อจากหน้า 7

เงินสด1หมื่น

กลุ่มเปราะบางขอเงินสด1หมื่น

ที่ตลาดสดหน้าห้องเย็นควนปรัง ต.ควนปรัง อ.เมือง จ.ตรัง นายทรงเกียรติ มาลัยหวาน อายุ 49 ปี ผู้พิการทางสายตาค้นเจอแต่กำเนิด ซึ่งมาร้องเพลงเปิดหมวก กล่าวว่า กรณีรัฐบาล น.ส.แพทองธาร เตரியมแจกเงินตามโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ให้กลุ่มเปราะบาง 14.5 ล้านคน ในวันที่ 20 กันยายนนี้ ดีใจที่รัฐบาลจะแจกเงินให้กลุ่มเปราะบางเป็นกลุ่มแรก หากได้เงินมาจะเอามาซื้อเครื่องเสียงสำรอง เพื่อเอาไว้ร้องเพลงทำมาหากิน ทั้งนี้ ยอยากได้เป็นเงินสด โดยขอให้โอนเงินสดเข้าบัญชี

ด้านหญิงวัย 74 ปี อาชีพขายเสื้อผ้า กล่าวว่า ขอให้พรรคเพื่อไทย (พท.) จ่ายเป็นเงินสดได้หรือไม่ ชาวบ้านจะได้ทำง่างๆ ทั้งคนชรา โดยเฉพาะคนพิการทางสายตา หากได้เป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีเลย จะดีกว่า ขณะนี้ยังไม่ได้ลงทะเบียน เพราะห่วงว่าจะไม่ได้

ขณะที่พ่อค้าแม่ค้าในตลาดนัดส่วนใหญ่กล่าวว่า รอเงินจำนวนนี้ด้วยความหวัง เพื่อนำมาลงทุนต่อยอด และเชื่อว่าจะทำให้การค้าขายดีขึ้น

ผู้พิการหวังคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ที่ จ.ชัยนาท นางสาวกนิ เดชอ่อน อายุ 66 ปี ผู้พิการทางสายตา ประกอบอาชีพขายขนมหวาน บริเวณปากซอยตันโพธิ์ เทศบาลเมืองชัยนาท กล่าวว่า ดีใจมากที่โครงการดิจิทัลวอลเล็ตจะเริ่มโอนเงินวันที่ 20 กันยายน ยอมรับว่าตั้งตารอคอยเงินจากโครงการนี้ เพราะเป็นคนจน แคมร่ากายพิการ การทำมาหากินไม่สะดวกเหมือนคนปกติทั่วไป หากเงินเข้าระบบ จะแบ่งไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งไว้

หุงหากินกันในบ้าน อีกส่วนจะนำไปซื้อวัตถุดิบในการทำขนมมาต่อยอดอาชีพ ขณะที่ในบ้านมีคนพิการ 2 คน คือ ตนกับพี่สาวที่พิการติดเตียง เมื่อได้เงินรวมกัน 20,000 บาท จะช่วยให้ความยากแค้นทุเลาลง คุณภาพชีวิตน่าจะดีขึ้นกว่าเดิม

แม่ค้าชี้ช่วยเพิ่มสภาพคล่อง

ที่ จ.เชียงใหม่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการลงพื้นที่สำรวจความเห็น ประชาชน และพ่อค้าแม่ค้าในตลาดศิวิวัฒนา หรือตลาดธานีรินทร์ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ นางพรรณณี

คูหมณี แม่ค้าร้านขนมศิวิวัฒนา กล่าวว่า เชื่อว่าการแจกเงินสดให้ประชาชนเป็นเรื่องที่ดี เพราะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการใช้จ่าย อีกทั้ง ยังทำให้ชาวบ้านรากหญ้าเข้าถึงง่าย ช่วยกระจายการใช้จ่ายเงินได้ทั่วถึงมากกว่าการใช้จ่ายผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัล ส่วนบรรยากาศการค้าขายขณะนี้ เยียบเหงามาก การค้าขายไม่คั่งคั่ง เพราะลูกค้ามีรายได้ลดลง ชาวของแพงขึ้น ทางร้านพยายามตรึงราคาสินค้าไว้เพราะเกรงจะกระทบกับลูกค้า แต่หากมีการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ คาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 แน่นนอน

นายเอกฉัตร อายุ 43 ปี พ่อค้าขายอาหารสำเร็จรูป ในตลาดศิวิวัฒนา กล่าวว่า การแจกเงินสด 10,000 บาท แทนการเติมเงินผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลให้กลุ่มเปราะบางในเฟสแรก น่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ระดับหนึ่ง เพราะการแจกเงินสดไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลคาดหวังไว้ตั้งแต่แรก ส่วนตัวไม่ได้รับแจกเงินในเฟสแรก แต่ประเมินว่าคนที่ได้เงินในเฟสแรก ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง น่าจะนำเงินมาจับจ่ายใช้สอย และซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในตลาดสดบ้าง แต่จากการสอบถาม ส่วนใหญ่อยากนำเงินไปซื้อสินค้าชิ้นใหญ่มากกว่า

แนะรบ.แจกเงินสดทั้งโครงการ


ที่ จ.สงขลา นายสุริยา จาโร ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ใน อ.เมืองสงขลา กล่าวว่า ยินดีอย่างมากหากรัฐบาลสามารถขับเคลื่อนนโยบายเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับเงินดิจิทัล โดยล็อตแรกจะได้รับเป็นเงินสด 10,000 บาท เชื่อว่าจะกระตุ้นการใช้จ่ายได้อย่างดี เพราะขณะนี้ประชาชนลำบาก ขาดรายได้ ไม่มีกำลัง ทำให้สินค้าต่างๆ ขายได้ยาก ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโดย

รวม หากรัฐบาลสามารถจ่ายเงินให้ประชาชนกลุ่มที่ถือบัตรคนจนเป็นกลุ่มแรกได้จริง จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างมาก ส่วนตนจะนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน รวมถึงภาระค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้า ค่าเช่าบ้าน ล้วนเป็นเรื่องจำเป็น ที่สำคัญไม่อยากให้จ่ายเฉพาะกลุ่มเดียว แต่อยากให้ประชาชนทั่วไปได้รับเงินดิจิทัลในรูปแบบเงินสดด้วย

นางลลิตา สายสนิ ผู้ประกอบการร้านอาหารใน อ.เมืองสงขลา กล่าวว่า หากประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับเงินดิจิทัลเป็นเงินสด เชื่อว่าจะมีส่วนกระตุ้นการใช้จ่าย ซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น แต่หากต้องกู้เงินมาเพื่อแจกจ่าย และส่งผลกระทบต่อในระยะยาว อาจพิจารณาปรับใหม่เพื่อไม่ให้เป็นการทางการเงินของประเทศในระยะยาว รวมถึงส่งผลกระทบต่อวงกว้างมากขึ้น

ต้นทุนราคาพุ่ง160บ./กก.

ที่ จ.อุทัยธานี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสำรวจราคาผักสดในตลาดสดเทศบาลเมืองอุทัยธานี พบว่าช่วงนี้ต้นทุนปรับขึ้นราคาจากเดิมกิโลกรัมละ 100 บาท ปรับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 160 บาท จากการสอบถามบรรดาแม่ค้าที่ขายผัก กล่าวว่า สาเหตุที่ต้นทุนขึ้นราคา เนื่องจากสวนผักทางภาคเหนือ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกต้นทุนหลักประสบปัญหาน้ำท่วมทำให้ต้นทุนเสียหาย และขาดตลาด ส่งผลให้ต้นทุนแพงขึ้น



เกษตรวันนี้..... ● สภาพอากาศในช่วงนี้ผันผวนต่อเนื่อง สลับกับอากาศร้อน เตือนผู้ปลูกองุ่น ในระยะ พัฒนผล แดงใบอ่อน รับมือโรคใบจุด หรือโรคสแคป (เชื้อรา Sphaceloma ampelinum) อาการบนใบ พบอาการบนใบอ่อนเป็นจุดแผลขนาดเล็กสีน้ำตาลอ่อนกระจายอยู่ทั่วไป ใบจะหงิกงอ ต่อมาแผลขยายใหญ่ เนื้อใบที่เป็นแผลจะแห้งและเป็นรูพรุน..... ● อาการบนเถา กิ่ง ก้าน และมีือเถา เริ่มแรกเป็นจุดแผลสีน้ำตาล เมื่อโรครุนแรงจะขยายตัวเป็นแผลขนาดใหญ่ติดต่อกัน แผลมีลักษณะกลมสีน้ำตาล ก่อนข้างแห้ง ขอบแผลนูนแข็ง หากเกิดโรคบนกิ่ง บริเวณส่วนยอด จะทำให้ออดบิดเบี้ยว อาการที่ผล เกิดเป็นแผลจุดสีดำยุบตัวลง ขอบแผลนูนขึ้นเห็นได้ชัดเจน เมื่ออาการรุนแรงแผลจะขยายใหญ่ ขอบแผลมีสีอ่อนกว่า ตรงกลางแผล แผลค่อนข้างแห้ง..... ●

นายกะหล่ำปลี